
 

 

 

 

 

1 Mehefin 2022 

Annwyl Glyn, 

Diolch am eich llythyr ynghylch y mesurau brys a gymerwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. 

Mae'r Pwyllgor yn rhannu pryderon ffermwyr ynghylch costau mewnbwn uwch ac mae 
hefyd wedi bod yn monitro cyhoeddiadau'r Comisiwn Ewropeaidd. Cytunaf hefyd fod 
trafodaethau ynghylch polisi a’u cyd-gynhyrchu gyda ffermwyr a'r diwydiant ehangach yn 
bwysig, yn enwedig yn y cyfnod ansicr hwn. Mae'r Aelodau'n bwriadu codi'r materion hyn 
gyda'r Gweinidog yn ein cyfarfod nesaf â hi ar 15 Mehefin.  

Cofion cynnes,  

 

Paul Davies AS 
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
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